



มหาวิทยาลัย PLU

Nakhon si Thammarat Rajabhat University <http://www.nstru.ac.th>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2560

น.ราชภัฏนครฯ พร้อมจัดกิจกรรมในงานบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในส่วนของเวที และกิจกรรมอื่นระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในส่วนของเวที และกิจกรรมอื่นระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2560 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



อาจารย์วาที ทรัพย์สิน หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับผิดชอบในส่วนของการจัดประกวดแข่งขันกลอนสด โนรา เพลงบอก และหนังตะลุงยาวชน เช่นทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัด และปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานในหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะมีการออกแบบพื้นที่จัดงานเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันมีความกระชับเป็นสัดส่วน และสามารถใช้พื้นที่จัดงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เวทีประกวดกลอนสด การแสดงเพลงบอก การแสดงโนราหนังตะลุงยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย(เรียงความเรื่องสายสัมพันธ์ปรอดกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบ) ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และประกวดขับกลอนหนังและพูดเสียงตัวตลกหนังตะลุง กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา จะจัดที่ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นนั้นจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ลูกหลานชาวเมืองนครได้ร่วมภาคภูมิใจพร้อมจะสืบสานวัฒนธรรมดีๆ ให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชันหนังตะลุง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะได้มาเพิ่มสีสันให้กิจกรรมการประกวดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังได้จัดรถแห่หมู่บ้านร่วมขบวนเกียรติยศในการแห่หมู่บ้านทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยขบวนแห่หมู่บ้านจะเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่วันที่ 16.00 น. เป็นต้นไป



การประชุม คุณภาพภายใน ระดับคณะ (คณะครุศาสตร์)

วันนี้ (5 ก.ย.) เวลา 09.30 น.
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี
ธรรมราช รับการประชุมคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ
ห้องประชุม เอื้องหลังลาย คณะครุศาสตร์



บอกกล่าวเล่าสืบ

สวัสดิ์ดีค่ะพบกับมหาชัยสาร พลัส ฉบับประจำวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา
ปลายเดือนนี้จะมีงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรเกือบทุกภาคส่วนกันอีกครั้ง นั่นคือการรับเป็นศูนย์สอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กันยายน ที่จะถึงนี้ คุณพิสิษฐ กาญจนะภังคะ
หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่ อาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร พร้อมทั้งงานกำลังจะหมักหมมเป็น “ได้โผใหญ่” ในการเตรียมทุกๆ
เรื่องของการสอบครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สมัครสอบแข่งขันในส่วนของนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จำนวน 59,387 คน ต้องใช้สนามสอบสองจังหวัด
ที่นครศรีธรรมราช ทั้งในเมืองและอำเภอใกล้เคียง ส่วนที่สุราษฎร์ธานีใช้สนามสอบทั้งในเมือง อำเภอเวียงสระ และอำเภอนาสาร ส่วนจำนวน
ผู้สมัครในภาพรวมทั้งประเทศมีจำนวนหกแสนกว่าคน

ปีนี้เป็นปีทองของ ผศ.จุฑามาศ ศุภพันธ์ ต้นปีได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาถึงกลางปีก็มีสุดยอด
ของชาติ เมื่อได้ทายาทมาเซยชมสมใจ “น้องโลกลัส” สุดหล่อ อย่างนี้ไม่
เรียกว่าเป็นปีทองได้อย่างไร ขอแสดงความยินดีที่ตั้งตำแหน่งคุณแม่และ
ตำแหน่ง ผศ.นะคะ

พูดถึงตำแหน่ง ผศ. ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ หลังจากที่คุณ.ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์ ได้เบิกรุกษ์ไว้เป็น
คนแรก เมื่อปี 2556 หลังจากนั้นมาปี 2558 ถึงปัจจุบันมีหลายท่านถึง
ฝั่งฝันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งในส่วน
ของมหาชัยสาร พลัส ยังไม่มีโอกาสได้แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ
หลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึงจะทยอยมาแสดงความยินดีกัน

มาถึงแนะนำสมาชิกใหม่กันต่อ วันนี้พาไปรู้จักกับสาวหน้าใส
น้องเพลง ภวิกา ตันสกุล เป็นชาวระนองโดยกำเนิด พนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่นครศรีธรรมราช คนนครน่ารักและจริงใจจ้า



สมาชิกใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ นางสาวภวิกา ตันสกุล
ชื่อเล่น เพลง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี



ผศ.จุฑามาศ ศุภพันธ์



ผศ.ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์

ท่านที่ใช้รถใช้ถนนเส้นผ่านหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ในช่วง
เวลาเร่งด่วนได้เจอกับปัญหาการติดมาพอควร ซึ่งปกติก็ติดขัดอยู่แล้ว
ยิ่งมาใช้แบบวันเวย์ยิ่งติดหนึบๆ สร้างความละห้อยใจให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนไปตามๆ แต่ในที่สุดปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยจะยกเลิกแบบ
วันเวย์ มาใช้แบบเดินรถสองทางตามปกติ ในวันที่ 8 กันยายน นี้
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างมีความสุขอีกครั้ง